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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน  (ลาการประชุม) 
 

 เมื่อกรรมาธกิารมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของศาลยุติธรรมเข้าช้ีแจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องทีพ่ิจารณา 

มาตรา ๒๗       หน่วยงานของศาล 
•  สํานักงานศาลยุติธรรม 

มาตรา ๒๒       กระทรวงศึกษาธิการ 
• สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  มาตรา ๒๕  ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
• สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

มาตรา ๑๗       กระทรวงมหาดไทย 
• สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
• กรมการปกครอง 
• กรมการพัฒนาชุมชน 
• กรมที่ดิน 
• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• กรมโยธาธิการและผังเมือง 
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
• กรุงเทพมหานคร 
• เมืองพัทยา 
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เรื่องพิจารณา 
สํานักงานศาลยุติธรรม         ๑๔,๔๗๕,๓๒๐,๓๐๐ บาท          

            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานศาลยุติธรรม สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- จากวิสัยทัศน์ของหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ฯ มีแนวทางในการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างไร มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเคารพและอยู่ภายใต้
กฎหมายอย่างไร 

- จากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา หน่วยงานได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวมากน้อยเพียงใด หน่วยงาน
ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไปเยียวยาความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณที่หน่วยงานขอรับสนับสนุนเพื่อดําเนินงานในส่วน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ขอรับสนับสนุนน้อยมาก ขอให้
หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์และค่าจ้างเหมาในปีงบประมาณถัดไปให้เพียงพอต่อความต้องการด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพิพากษาคดีที่มีความล่าช้ามีแนวทางใน 
การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร กรรมาธิการเห็นว่าแนวทางในการเร่งรัดคดี โดยให้ศาลดําเนินงานในวันหยุดด้วยไม่น่าจะ
เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ควรหาแนวทางในการเพิ่มผู้พิพากษาให้มีจํานวนที่เพียงพอกับคดีที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นใน
ทุกปี 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด สิ่งก่อสร้าง
ในที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟหรือของหน่วยงาน มีแนวทางในการเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อจัดซื้อที่ดินในราคาที่เป็นธรรมภายหลังสัญญาสิ้นสุดลงหรือไม่ 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของศาล มีหลักในการแบ่งแยกและถ่วงดุลอํานาจนิติ
บัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการอย่างไร มีผลการวิจัยหรือได้มีการศึกษาถึงการถ่วงดุลซึ่งกันและกันหรือไม่ 

- จากรายงานผลการพิจารณาคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๕๕ จะเห็นได้ว่าศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทําความผิดมีจํานวนน้อยด้านใดบ้าง กรรมาธิการเห็นว่าคดีที่เกี่ยวกับ 
ความมั่นคงควรให้ความสําคัญมีกระบวนการไตร่ตรองมากกว่าคดีปกติทั่วไป 

- จากยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การศาลและการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ 
มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านวิชาการ การศาลและการยุติธรรมกับประเทศใดบ้าง 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบมีหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในการคัดเลือกอย่างไร 

 

            สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      ๒๑,๗๗๒,๒๕๒,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  ***  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามถึงแนวทางในการขยายวิทยาเขตไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ  
หรือวิทยาลัยอาชีพอื่น ๆ มีแนวทางในการขยายวิทยาเขตให้มีความครอบคลุมชุมชนต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโต 
ของชุมชน หรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามถึงความคืบหน้าของการดําเนินการของวิทยาลัยการประมงมีความคืบหน้ามากน้อย
เพียงใด ปัจจุบันวิทยาลัยการประมงมีจํานวนกี่แห่ง ที่ใดบ้าง 
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- จากสรุปผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายงบลงทุนน้อยมาก เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่เหลือเวลาเพียง ๒ เดือน ก็จะสิ้นปีงบประมาณ มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างไร การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ดังกล่าวเป็นเพราะเหตุใด และที่หน่วยงานขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อีก การเบิกจ่ายจะมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการเบิกจ่ายในปี ๒๕๕๕ หรือไม่ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนินคดีการทุจริตค่าครุภัณฑ์อาชีวะ มีความ
คืบหน้าถึงขั้นตอนใด มีบุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง ที่มีส่วนเกี่ยวจ้องกับการทุจริตดังกล่าว ขอรายละเอียดส่งให้ 
แก่กรรมาธิการโดยแยกเป็นรายภาค จากปัญหาการทุจริตดังกล่าวหน่วยงามีแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างไร สถานศึกษาใด บ้างที่ไม่มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าวมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อเอาตัวผู้กระทํา
ความผิดมาลงโทษอย่างไร 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดการดําเนินงานโครงการอาชีวะช่วยชุมชน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก 
งบกลางและงบจังหวัดแต่ละจังหวัดจํานวนเท่าใด ในการดําเนินการมีการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับประชาชนใน
พ้ืนที่หรือไม่ มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามถึงแนวทางให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา มีการสร้างจิตสํานึกให้
นักเรียน นักศึกษาดังกล่าว คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปกับการนําความรู้ด้านวิชาการไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
อย่างไร กรรมาธิการเห็นว่านอกจากการมุ่งเน้นความรู้ด้านต่าง ๆ แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดควรปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม
ควบคู่ไปด้วย มีแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมในห้องเรียนอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงแนวทางในการแก้ปัญหาบุคลากรครูผู้สอนมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร ปัญหาดังกล่าวกรรมาธิการเห็นว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเก่ียวกับสถิติผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนอาชีวะ
ต่าง ๆ มีมาตรฐานเพียงใด ขอสถิติผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว โดยแยกเป็นสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทําก่ีคนไม่มีงานทําก่ีคน 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาเด็กนักศึกษาที่ทะเลาะกัน การแต่งกายในเด็กนักศึกษาหญิงที่ไม่มี
ความเหมาะสม และการดูแลควบคุมการสูบบุหรี่และการเสพสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ควรหามาตรการในการลงโทษ 
ที่เด็ดขาดเพื่อมิให้เป็นตัวอย่างของนักศึกษารุ่นน้อง   

 

            สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ       ๔,๘๓๔,๙๔๓,๓๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- จากแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมความม่ันคงของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 
๑๒๙,๖๖๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนดังกล่าว อุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์จํานวนกี่รูป รูปละเท่าใด มีความทั่วถึงทุกวัดใน ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ 

- จากสภาวการณ์ในปัจจุบันประชาชนยังคงมีความเชื่อทางไสยศาสตร์และมีความเชื่องมงายในหลาย ๆ เรื่อง 
หน่วยงานมีแนวทางในการนําหลักคําสอนทางพุทธศาสนาเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโรงเรียนเรื่องปริยัติธรรมมีความคืบหน้าในการดําเนินงาน
มากน้อยเพียงใด มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่วัดที่ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากอยู่ในเขตทุรกันดารหรือวัดที่
ไม่มีพระสงฆ์จําวัด มีแนวทางในการแก้ไขและช่วยเหลือวัดดังกล่าวอย่างไร 
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            กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกํากับ     ๓๐๙,๒๐๕,๑๖๗,๓๐๐    บาท  
   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย         ๓,๗๘๖,๓๗๔,๑๐๐   บาท            
   ไม่มีรายการปรับลด        -     บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกํากับและ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นว่าการใช้งบประมาณของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และใน
การจัดสรรงบประมาณไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ยังไม่เป็นธรรม โดยเห็นว่าควรให้ในแต่ละจังหวัดมีงบประมาณเป็นของ
ตนเองโดยตรง ทั้งนี้ กรรมาธิการขอทราบข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินชดเชยเยียวยาน้ําท่วมในครั้งที่ผ่านมามีผลการเบิกจ่าย
อย่างไรในแต่ละจังหวัดเพื่อจะนําไปพิจารณาว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร  

- กรรมาธิการขอรายละเอียดแผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ผลผลิต 
ประชาชนได้รับการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยเห็นว่ากรณีหอกระจายข่าวเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกของคนในหมู่บ้านไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว
ขึ้น 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญในการกําหนดแนวทาง โครงสร้างพื้นฐานในการผ่านแดนของ
อาเซียน โดยควรพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมหลักวิเคราะห์ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
และขอให้หน่วยงานมีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพื้นที่โดยการนําแนวพระราชดําริไปขยายผลและ
นําไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงชัดเจน 

- ในแผนงาน ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดมี
ระบบขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ในหมวดงบรายจ่ายอ่ืน กรรมาธิการขอทราบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด จํานวน ๓๐๐,๘๙๖,๒๐๐ บาท 
อยากทราบว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงเพื่อรับการแก้ไขดังกล่าวได้อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามแนวทางป้องกันการเผาทําลายศาลากลางจังหวัดและขอทราบเหตุผลในการใช้
งบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณแตกต่างจากงบประมาณในปีที่ผ่านมา
อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ อยากทราบว่าเพราะเหตุใดแบบในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตจึงแตกต่างจากศูนย์
ราชการแห่งอื่น 

 

            กรมการปกครอง        ๓๕,๐๑๐,๘๕๖,๓๐๐   บาท  
   ไม่มีรายการปรับลด        -     บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมการปกครอง สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามแนวทางแก้ไขกรณีมีวิทยุชุมชนในพื้นที่ต่างๆ  มีการปลุกระดมทางการเมือง  และกรณี
พ้ืนที่ในแต่ละอําเภอมีการจัดต้ังหมู่บ้านที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองลักษณะเดียวกันแบ่งแยกกันขอทราบจํานวนหมู่บ้าน 
ที่มีลักษณะดังกล่าว  และจํานวนหมู่บ้านที่มีวิทยุชุมชนมีทั้งหมดจํานวนเท่าใด  ทังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความ
แตกแยกขึ้นในสังคม  ขอความร่วมมือหน่วยงานควรเร่งตรวจสอบดูแลปัญหาดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการมีข้อห่วงใยในระบบคอมพิวเตอร์ในการดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร   
งานบัตรประจําตัวประชาชนและงานทะเบียนอื่น  รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนขอทราบปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายและระเบียบเรื่องการเลือกต้ังกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านและการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตซื้อเสียง  หน่วยงานจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรพร้อมกับกรรมาธิการมีข้อห่วงใยในวิธีการได้มาของ



 
๕

คณะกรรมการหมู่ บ้านว่าได้มาจากวิธีไหน  และในการมอบภารกิจหน้าที่ให้กับกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ควรมีการ 
เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารการปกครองที่ต่างๆ  ด้วย 

- กรรมาธิการขอทราบงบประมาณหมวดงบรายจ่ายอ่ืนรายการค่าตอบแทนสมาชิกอาสารักษาดินแดน   
ในแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร  และขอทราบรายละเอียด  เหตุผล  
และความจําเป็นในการใช้งบประมาณรายการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน  ค่าบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์  ค่าวัสดุบัตรสมาร์ทการ์ด  และค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

- กรรมาธิการแสดงข้อคิดเห็นว่าหน่วยงานควรให้ความสําคัญในการกําหนดหน้าที่ของนายอําเภอให้ชัดเจน
เพื่ออํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอําเภอโดยหากนายอําเภอ   
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หน่วยงานควรมีมาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัด และในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ขอให้นายอําเภอปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการก่อการร้าย  
หรืออาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังและดําเนินการศูนย์บําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
จํานวน  ๖๗,๖๒๘,๐๐๐  บาท  และค่าก่อสร้างอื่นๆ  จํานวน  ๖,๗๕๐,๐๐๐  บาท  ที่ปรากฏในแผนงานป้องกัน 
ปราบปราม  และบําบัดยาเสพติด  และค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจําตัวประชาชน   
๘๖๖  แห่ง  จํานวน  ๑๔๐,๒๓๕,๒๐๐ บาท  ในแผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  และในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จํานวน  ๖๓,๙๑๔,๔๐๐  บาท  ทั้งนี้  กรรมาธิการได้ขอให้หน่วยติดตาม
ตรวจสอบในการติดยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้านด้วย 

 

            กรมการพัฒนาชุมชน       ๔,๕๐๑,๖๕๖,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบข้อมูลล่าสุดของข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  และขอให้ช้ีแจงความน่าเชื่อถือ
ของ  จปฐ.  ว่ามีมากน้อยเพียงใด พร้อมกันนี้กรรมาธิการได้ขอให้หน่วยงานดําเนินการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง   
และพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้สําเร็จ  โดยไม่ควรนําเรื่องแนวความคิดทางด้านการเมือง  ไปเกี่ยวข้องกับการ 
ทํากิจกรรมต่างๆ  ในชุมชน 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียดเหตุผลและความจําเป็นในการใช้งบประมาณในแผนงานส่งเสริมให้
ประชาชน  เข้าถึงแหล่งทุน  ผลผลิตเสริมสร้างขัดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนใน
หมวดงบดําเนินงานรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ จํานวน  ๖๒,๕๔๐,๐๐๐  บาท 

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการจํานวน  ๑๓๔,๙๐๙,๕๐๐  บาท  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ  จํานวน  ๒๐๓,๓๖๘,๖๐๐  บาท  ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  จํานวน  ๒๙๙,๙๙๑,๐๐๐  บาท  และค่าใช้จ่ายกิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน  จํานวน  ๘๕,๐๗๗,๘๐๐  บาท  และค่าเช่ารถยนต์  ๒๓๓  คัน  จํานวน  
๒๙,๑๘๐,๙๐๐  บาท  และในแผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลผลิตส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงรายการค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน   
จํานวน  ๙๑๔,๒๑๘,๕๐๐  บาท 
 



 
๖

            กรมที่ดิน       ๗,๔๔๒,๕๕๕,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมที่ดิน สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบนโยบายกระจายการจัดต้ังสํานักงานที่ดินในระดับจังหวัด และอําเภอ  เป็นอย่างไร  
เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลที่ดินเกี่ยวกับที่ดินคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม  
ในทุกภาคส่วนและขอทราบสถิติในการให้บริการการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนรวมทั้งขอให้เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามจํานวนเงินได้ที่หน่วยงานได้รับจากการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับที่ดินมีจํานวน  เท่าใดและ
หน่วยงานได้นํารายได้นําส่งแผ่นดิน  อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามความคืบหน้าในการจัดต้ังสํานักงานที่ดินสาขา อยากทราบว่าภายในปีงบประมาณ  
๒๕๕๖  จะจัดต้ังได้ครบในทุกอําเภอหรือไม่ 

- กรรมาธิการขอทราบความแตกต่างของโครงการตรวจสอบและนําเข้าข้อมูลทะเบียนและรูปแปลงที่ดินเพื่อ
เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ  กับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดินมีข้อ
แตกต่างกันอย่างไร 
 

            กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      ๕,๖๒๐,๖๖๕,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนบัสนุนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพร้อมในการอพยพคนกรณีที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติอย่างไร และมีมาตรการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายหลังที่เกิดอุทกภัยอย่างไร ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คาดว่าจะเกิดอุทกภัยหรือไม่  
มีการป้องกันอย่างไร 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งจะต้องไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ขอทราบ
เหตุผลและความจําเป็นในการเปลี่ยนรายการงบประมาณและมีรายการใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเพราะเหตุใด สํานักงบประมาณควรดูแลเรื่องราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ซึ่งควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบราคามาตรฐานในการจัดซ ื้อจัดจ้าง 

- ในการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มีหลักเกณฑ์อย่างไร หากพื้นที่ใดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ 
สิ่งที่ตามมาก็คือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการพิเศษซึ่งจะเป็นช่องทางนําสู่การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานมีแผน
ป้องกันอย่างไร 

- ในการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือไม่ มีการป้องกันอย่างไร และการเตือนภัยครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศหรือไม่ 

- หลักเกณฑ์และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางธรรมชาติในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร 
มีการจ่ายเงินช่วยเหลือจํานวนเท่าไร แบ่งเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาช่วยเหลือ 

- รายการครุภัณฑ์ที่ครบจะดําเนินการจัดซื้อ มีความจําเป็นเพียงใด ถ้าซื้อมาจะนําไปใช้ในพื้นที่ใด จังหวัดไหน 
ส่วนค่าซ่อมบํารุงรักษา มีการประมาณการณ์ไว้ปีละจํานวนเท่าไร 

- ในช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานมีบทบาทช่วยเหลืออย่างไร การแจกเรือแก่ประชาชน 
มีหลักเกณฑ์อย่างไรทั่วถึงและเป็นธรรมหรือไม่ 
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- ตามแผนงานจัดการภัยพิบัติ ผลผลิตให้การบรรเทาและฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป
แล้ว หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการที่ ๒ รถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ ๑๘ คัน งบประมาณ ๓๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งการดับไฟป่าเป็นหน้าที่ของกรมที่จะต้องทําการดับไฟป่าหรือไม่ เห็นว่าเป็นการตั้งงบประมาณผิดไม่ตรงตามภารกิจ 
นายวัชระ  เพชรทอง จึงขอปรับลดลงประมาณดังกล่าวลงทั้งหมด ทําไมถึงซื้อถึง ๑๘ คัน และเพราะเหตุใดจึงมีการจัดซื้อ
รถปฏิบัติกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย ๔ คัน ซึ่งควรอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนการซื้อรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม 
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล ๓๐ คัน งบประมาณ ๗๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีความ 
จําเป็นมากน้อยเพียงใด 

- ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท มีความซ้ําซ้อนกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมหรือไม่ 

- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพอาสาสมัครการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งบประมาณ 
๑๗,๖๔๒,๓๐๐ บาท ใช้ทํากิจกรรมใดบ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายชุดของ อปพร. ด้วยหรือไม่ 

- ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน ๆ งบประมาณ 
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการช่วยเหลืออย่างไรและมีครอบการซื้อผ้าห่มแจกผู้ประสบภัยหนาวอย่างไร 

 
            กรมโยธาธิการและผังเมือง      ๑๖,๑๒๒,๘๘๖,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมโยธาธิการและผังเมือง สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรมมีแผนทําผังเมืองการแก้ไขบริหารจัดการน้ํา กรณีที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติอย่างไร ถนนที่ลาด
ขวางเส้นทางน้ําไหลจะดําเนินการอย่างไร ระบบในการบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพหรือไม่ ส่วนการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งมี
ความคืบหน้าอย่างไร 
 
            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      ๒๒๐,๘๒๖,๙๑๗,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- ในช่วงที่เกิดอุทกภัยธรรมชาติ หน่วยงานได้ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายและบรรเทาสาธารณภัย  
ซึ่งมีการกระจายงบประมาณลงใน ๖๔ จังหวัด แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้รับผลกระทบอุทกภัยเหมือนกันได้รับ
การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย หน่วยงานมีหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณอย่างไร 

- หน่วยงานมีแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจ้างครูอัตราจ้าง ดูแลเด็กเล็กในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างไร และดูแลสวัสดิการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
การกระจายงบประมาณแก่ท้องถิ่นทั่วถึงหรือไม่ 

- หน่วยงานได้รับช่วยเหลืองบประมาณที่เป็นงบกลางหรือไม่ เงินจากพระราชกําหนดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
จึงจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเมืองพัทยาทั้งที่มีรายได้ค่อนข้างมาก 

- ตามรัฐธรรมนูญที่ให้มีการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๕% ซึ่งมีบางท้องถิ่นยังไม่มี
ความพร้อม ซึ่งได้มีการเสนอไปยังคณะกรรมการการกระจายอํานาจว่าขอให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้รับเงินงบประมาณ
ก่อน กรมมีแนวทางอย่างไรซึ่งกฎหมายจะต้องตามกฎหมาย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ 

- ปัญหาเด็กเร่รอน คนพิการ หน่วยงานควรทําหน้าที่ขึ้นทะเบียนบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้สามารถเช็คระบบทํา
การช่วยเหลือได้และสะดวกแก่การติดตามและหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือครูอัตราจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเพียงพออย่างไร 
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- จากนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทต่อวัน และให้ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องดังกล่าว กรมมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร 

   
 

            กรุงเทพมหานคร      ๑๔,๔๑๙,๘๓๐,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ในการจัดสรรงบประมาณแก่หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับมีความเพียงพอหรือไม่ ส่วนโรงเรียนฝึกอาชีพที่
ได้รับงบประมาณสําหรับการเรียนการสอนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มหรือไม่ และการ
ซ่อมสะพานข้ามคลองภาษีเจริญทําเขื่อนป้องกันน้ําท่วม เขตทวีวัฒนา จะมีการซ่อมเสร็จเมื่อไร 

- หน่วยงานมีแผนการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างไร ส่วนเรื่องอาคารสถานที่ในเขตลาดกระบัง ปัจจุบันมี
การปรับปรุงห้องประชมหรือยังและหน่วยงานมีแนวทางสนับสนุนชุดทํางานแก่ อปพร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันภัยอย่างไร 

- สถานพยาบาลในเขตลาดกระบังที่มีขนาด ๖๐ เตียง ซึ่งไม่เพียงพอต่อจํานวนประชากรในพื้นที่ ควรมีการ
ขยายเตียงเพิ่มเติมและเพิ่มจํานวนแพทย์ผู้รักษา พร้อมทั้งควรอํานวยความสะดวกด้านการเดินทางมีการพัฒนาสัญญาณ
ไฟจราจร สร้างสะพานข้ามถนน 

 

            เมืองพัทยา      ๑,๔๗๓,๔๒๓,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของเมืองพัทยา สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- หน่วยงานมีแผนแก้ไขปัญหาน้ําเสียอย่างไร และมีการทําประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงทั้งเด็ก 
เยาวชน และสตรีอย่างไร พร้อมทั้งควรมีการสร้างภาพลักษณ์ที่มีด้านความปลอดภัยและด้านการท่องเที่ยว 
             

รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    สํานักงานศาลยุติธรรม 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลง
ร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
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              สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
    กรมการปกครอง 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณกรมการปกครองลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการปกครองลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              กรมการพัฒนาชุมชน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              กรมที่ดิน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมที่ดินลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมที่ดินลงร้อยละ ๐.๐๑  
 



 
๑๐

              กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

               กรุงเทพมหานคร 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรุงเทพมหานครลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรุงเทพมหานครลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              เมืองพัทยา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของเมืองพัทยาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของเมืองพัทยาลงร้อยละ ๐.๐๑  



 
๑๑

              เลิกประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา   
นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว  ผูส้รุปผลการประชุม 

                             นายไชยกร  สทุโธ ผู้สรุปผลการประชุม 
         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรปุผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล 

นางลักษณิน  สุดสโมสร  ผู้บันทึกข้อมูล 
                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 


